



มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

ปีที่ 39 ฉบับที่ 52 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สถาบันวิจัยฯ จัดโครงการพัฒนานักวิจัย สนใจแจ้งความจำนงค์ด่วน

สถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดกิจกรรมพัฒนานักวิจัย ในปีงบประมาณ 2553 ในเดือนสิงหาคม 2553 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. การคืนความรู้สู่ชุมชน ในโครงการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอนบูรณาการศาสตร์เพื่อการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ (Area Based Collaborative Research for Undergraduate and Master Student) หรือ ABC-PUS/MAG ประจำปี 2552 ซึ่งในปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จาก สกว. และมหาวิทยาลัย จำนวน 7 โครงการในพื้นที่ 2 ตำบล ของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ตำบลท่าจี้ว และตำบลปากพูน มีกำหนดจัดประชุมคืนความรู้สู่ชุมชน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย นักศึกษา ผู้วิจัย ชุมชนในพื้นที่วิจัยและผู้สนใจ จึงเรียนแจ้งนักวิจัยและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมในเวทีดังกล่าว

2. การจัดเวทีชุมชนค้นโจทย์วิจัย ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะจัดประชุมพบปะผู้นำชุมชนจากกลุ่มต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดทำ(ร่าง) แผนพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดแบบบูรณาการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรม แกรนด์ปาร์ค การจัดประชุมในครั้งนี้จะเป็นเวทีพบปะพูดคุยระหว่างชุมชนจากกลุ่มหรือพื้นที่ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การสะท้อนปัญหาและความต้องการของชุมชน ร่วมกันวางแผนในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตน เพื่อนำสู่แผนการพัฒนาชุมชนต่อไป ในกรณีนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นว่าเวทีดังกล่าวจะเป็นประโยชน์มากในการรับทราบปัญหาและความต้องการของชุมชนจากกลุ่มต่างๆ ทั้งจังหวัด อันจะนำไปสู่การกำหนดโจทย์วิจัยที่นำปัญหาและความต้องการของชุมชนมาเป็นหัวข้อวิจัย และนำมาพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนต่างๆ โดยเฉพาะจากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2553 ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดการประชุมเทคนิคการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ จึงเรียนแจ้งนักวิจัยทุกกลุ่ม นักวิจัยใหม่ และบุคลากรเพื่อทราบ ผู้สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมโดยด่วน โดยลงชื่อ ณ เคนันเตอร์ลงเวลา สำนักงานอธิการบดี หรือ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 075-377742 ติดต่อกภายใน 251 ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2553

3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเตรียมข้อมูลสำหรับใช้กับโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เลือกใช้ใช้สถิติที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัย รวมถึงการแปลผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และการนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมในรูปแบบของการวิจัยได้ โดยจะจัดการประชุมในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ ห้อง 1939 ศูนย์คอมพิวเตอร์

อ่านต่อหน้า 2

สถาบันวิจัยฯ จัดโครงการพัฒนานักวิจัย สนใจถึงความจำนงด่วน (ต่อจากหน้า 1)

ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงเรียนแก่นักวิจัยและบุคลากรที่สนใจเพื่อทราบ ผู้สนใจถึงความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมโดยการลงชื่อ ณ เคาน์เตอร์ลงเวลา สำนักงานอธิการบดี หรือ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 075-377742 สายติดต่อกายใน 251 ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2553 (รับจำนวนจำกัด 40 คน)

เรียงความรางวัลยอดเยี่ยม คนคนหนึ่งที่เราเรียกว่า “แม่”

นายคัมภีร์ พูลพิพัฒน์ พลศึกษา คณะครุศาสตร์

“แม่” เป็นเพียงแค่คำสั้นๆ แต่คำนี้คำเดียวมีอนุภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สถิตอยู่ในใจลูกทุกคนเสมอมา เพราะหากชีวิตเราไม่มีท่าน เราก็มิสามารถมีชีวิตมาถึงทุกวันนี้ได้ ไม่มีใครที่จะลืมนึกว่า “แม่” ได้ เพราะท่านมิได้เป็นเพียงผู้ให้กำเนิดเราเท่านั้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่มอบให้เรา ทำให้เราลืมคำว่า “แม่” ไม่ได้ไปชั่ววันจันทร์

ตั้งแต่อุ้มท้องลูกน้อยมาตลอดเก้าเดือน ทุกๆ วันของแม่นั้นเฝ้าคอยอีกชีวิตหนึ่งที่อยู่ในครรภ์ รอเห็นหน้าลูกน้อยทุกโมงยาม และครั้งแรกที่แม่ได้เห็นหน้าลูกน้อยเหมือนดังท่านได้มีชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง สองมือแม่อุ้มลูกน้อยไว้ที่อก ไว้ตรงกลางหัวใจแม่ เพราะลูกคือดวงใจของแม่ เสียงเพลงกล่อม กล่อมลูกน้อยจนหลับไหลอยู่ในอ้อมแขน ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่มีลูก ย่อมเหนือยน้อยกว่าคนที่มีลูกเป็นธรรมดา แต่ผู้หญิงคนที่ได้ชื่อว่า “แม่” ก็ย่อมมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่อยู่ทุกเวลา ต้องเลี้ยงดูอีกชีวิตอย่างยากลำบาก ถึงแม้เหนื่อยกายแต่ในใจของแม่อิ่มสุขทุกเวลา เมื่อลูกเข้าสู่วัยเรียน บทบาทของแม่ก็ยิ่งทวีคูณขึ้น แม่ต้องคอยทำงานหาเงินมาส่งเสียเลี้ยงดูลูก ลูกรักต้องการอะไรแม่ก็หามาให้ คอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ลูกเสมอ หยาดเหงื่อท่วมตัวแม่ทนได้แม่ไม่เหน็ดเหนื่อย เพื่อลูก เพื่ออนาคตของลูก เติบโตใหญ่สู่วัยฝันความผูกพันระหว่างแม่กับลูกหายไปไหน มิใช่แม่ไม่มีเวลาให้ลูก แต่ลูกมีเวลาให้เพื่อนให้คนอื่นจนลืมความสำคัญของแม่ พระองค์ไหนที่คิดที่ว่าขลัง ก็พอกันแห่มาจับจองเอามาคล้องคอ เพราะคิดว่าจะช่วยเสริมบารมีแต่ตนได้ พาไปไหนก็บูชาไว้เหนือศีรษะ ศรัทธายิ่งกว่าชีวิต ทั้งที่จริงบุคคลที่เราเรียกท่านว่า “แม่” ทุกวัน นั่นก็คือพระผู้ประเสริฐที่สุดแล้วความดีของท่านควรแก่การบูชายิ่งกว่า แต่ไหนเล่า แม่แต่ประคองแม่ไปไหน ไปพบเพื่อน ไปออกงาน ก็ยังพากันอับอายคิดกันว่า คงแม่แล้วไม่โก้ ไม่หรู แล้วแม่ไม่มีค่าสำหรับเราหรือ บางคนเรียกแม่ได้เต็มปากเวลาขอเงิน แต่แค่ยกมือไหว้ท่านก็ยังหลบตา ถึงวันแม่จะบอกรักแม่สักครั้งก็ยังไม่กล้า แล้วที่บอกรักคนอื่นทำไมถึงไม่อาย บางคนรังเกียจที่แม่เป็นลูกคนจน คอยการศึกษา เมื่อแม่พูดอะไรก็ไม่ฟัง ซ้ำยังโมโหตะคอกใส่ หาวว่าราคาญ ที่ลูกทำแบบนี้ก็เหมือนเอาเท้ามาเหยียบหัวใจแม่จนแหลกสลาย ทำไมถึงไม่นึกถึงความหวังดีของแม่บ้าง หรือมองไม่เห็น

ไอ้หน่อเนื้อที่รักของแม่ สิ่งแม่หวังและตั้งใจอยู่ไหนเล่า หรือลูกจะทำให้แม่ไม่ได้ หรือลูกจะตอบแทนแม่เช่นนี้ สิ่งแม่ทุ่มเทสั่งสอนเจ้าตั้งแต่เล็กจนเติบโตใหญ่ ลูกลืมแล้วหรือ แม่ไม่ต้องการให้ลูกทำเพื่อแม่ แต่อยากให้ทำเพื่อตัวของลูกเอง ลูกจะรู้บ้างไหมว่าแม่รักลูกเพียงใด แม่เฝ้ามองลูกทุกอย่างก้าวที่เดินตั้งแต่เล็กจนโต ยามลูกล้มแม่ก็คอยประคองประคองให้ยืนขึ้น ยามลูกพลั้งทางผิดแม่ก็คอยชี้ทางสว่างให้ แม่เป็นเสมือนครูผู้ให้ความรู้ ผู้ให้บทเรียนเป็นเสมือนผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก แม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกได้จริงๆ แล้วเราจะเป็นได้แค่คนที่ถูกเรียกว่า “ลูก” เพียงจะนั้นหรือ ลูกเคยทำสิ่งใดให้แม่ภาคภูมิใจบ้าง แล้ววันนี้เราทำหน้าที่ของลูกดีแล้วหรือยัง

นี่คือความดีงามของแม่ นี่คือความประเสริฐของแม่ คนคนหนึ่งที่เราเรียกว่า “แม่” คือ คนที่เราควรระลึกถึงคำนำนมของท่าน บูชาความดีของท่าน ในวันแม่ปีนี้มอบดอกมะลิอันมีความหมายลึกซึ้ง แทนความรู้สึกที่เรามีให้แม่ “ดอกมะลิจะเบ่งบานชูช่อ เพื่ออรอลูกน้อยมาร้อยมารัดเป็นพวงมาลา เพื่อเทิดคุณแทนค่าพระคุณแม่ตลอดกาล”

สังคมแบบปรัชญาสงสัยนิยม

อุดม ทิพย์รักษ์

ถ้าออกข้อสอบว่า ปรัชญาแบบสงสัยนิยม (Skepticism Philosophy) คืออะไร ให้อธิบายมาสักครึ่งหน้ากระดาษ ก็คงจะมีคนเข้าใจไปในทำนองว่า เป็นปรัชญาที่เน้นความสงสัยในทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น วัน ๆ ไม่ต้องทำอะไร จะมีแต่คำถามว่า ทำไม (why) ??? ทำไมจึงไม่มีตำแหน่งข้าราชการของผู้สอน ในมหาวิทยาลัยอีกแล้ว ทำไมข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยจึงไม่ได้ปรับเงินเดือนเข้าแท่งชั๊กที่ทั้งที่เลยกำหนดเวลามาแล้ว ทำไมเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนจึงตั้งคะแนน 60-90 เลื่อนครึ่งขั้น คะแนน 90-100 เลื่อนหนึ่งขั้น แล้ว 1.5 ขั้นจะเลื่อนอย่างไร (เอกสารการประเมินหน้า 20-21) ก็เป็นการดีที่จะต้องหาเหตุผลมาสนับสนุนอธิบายสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการยอมรับ ซึ่งตรงกับหลักกาลามะสูตร ที่ว่าอย่าเชื่อเพราะเขาเล่าว่า อย่าเชื่อเพราะผู้พูดน่าเชื่อถือ อย่าเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูของเรา ฯลฯ แต่ก็ไม่ได้สอนให้สงสัยไปทุกเรื่อง อาทิเช่นเรื่องที่ไม่ควรคิด(อจินไตย) เพราะความสงสัย(วิจิกิจฉา)ก็จะเป็นตัวนิรวณกั้นจิตใจไม่ให้บรรลุความดี

ถ้าอย่างนั้น ปรัชญาแบบสงสัยนิยม(SP) คืออะไรกันแน่? รายละเอียดจะอยู่ในหนังสือ *ถอดรื้อปรัชญาและศิลปะแบบตะวันตกเป็นศูนย์กลาง* ของอาจารย์ธีรยุทธ บุญมี พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ 2546 จะไม่ขอแจ้งรายละเอียดให้ถือเอาปรัชญาในเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เรื่อง คุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะ ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553 มีรายละเอียดในมหาชัยสาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 33 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 ซึ่งถ้าเราช่วยกันผลิตบัณฑิตให้ได้อย่างที่ว่า ก็จะทำให้เรา ประทีปถิ่นประเทืองไทย ได้อย่างแน่นอน

ในช่วงของทำหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตร เกิดความไม่กระจ่างหลายเรื่อง ทำให้ผู้ปฏิบัติลำบากใจ ว่าจะเป็นเรื่องของ มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตรที่เร่งทำให้ทัน สำหรับใช้รับนักศึกษาเทอมแรกของ ปีการศึกษา 2554 (ทั้งที่จริงหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2555) ในขณะที่ มคอ.1 ยังไม่มีในหลาย ๆ หลักสูตร ถ้าแต่ละหลักสูตรทำเสร็จอนุมัติให้ใช้แล้ว เมื่อสกอ.ทำ มคอ. 1 เสร็จ เราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขกันใหม่อีกหรือเปล่า หลักสูตรที่เปิดสอนไปแล้วจะต้องได้รับการประเมินค่าจาก ก.พ อีก ใช่หรือไม่ แบบฟอร์ม มคอ.2 มี 2 แบบคือ ของมหาวิทยาลัย กับของ สกอ. จะทำอย่างไร ท่านรศ.ดร.เรงชัย ดันสกุล กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านหนึ่ง ได้ให้ข้อคิดในวันประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ว่า ทำไม สกอ. จึงไม่กล้าแตะ มหาวิทยาลัยดัง ๆ เช่น จุฬา มหิดล แต่มาเอาจริงเอาจังกับมหาวิทยาลัยอย่างราชภัฏ เราจะไม่ยืนยันในอัตลักษณ์ของเราเลยหรือ KPIทำให้เราเป็นมนุษย์กระดาษ

ในความคิดของผมไม่ควรสงสัยหรือสงสัยให้น้อยลงน่าจะดีกว่า หันมาใช้ศรัทธาและปัญญา เป็นเครื่องนำทาง แล้วจะพบว่าชีวิตมีความสุขมากขึ้น เหมือนสำนวนบ้านเราที่ว่า รู้มาก (อ)ยากนาน รู้น้อยพลอยรับประทาน รับประทานมากไปก็ต้องหมั่นตรวจเช็คร่างกาย ก็ขอเป็นกำลังใจแก่ผู้ตรวจสุขภาพประจำปีทุกท่านด้วยนะครับ ยิ่งช่วงนี้มีข่าวคนรู้จักเสียชีวิตกันบ่อย รายล่าสุดก็คือ อาจารย์ร.ร.กัลยาณีฯ (อ.ฉวีรัตน์ อรชร) ในวัย 50 ขึ้น เป็นได้ทุกโรคแหละครับ เช็ดเมื่อข หัวใจ ความดัน ไชมัน เบาหวาน เก๊าท์ ฯลฯ อำนวยการทางการแพทย์ที่ไร อาการโรคที่ว่าไว้คล้าย ๆ ของเราจึงเลย และทุกโรคของแพทย์สามารถนำไปสู่การตายได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เอ้อ สงสัย จะอยู่ไปกันได้ ชักก็น้ำ หนอ หนอ หนอ



บรรณาธิการรายสัปดาห์ มศ.ตร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุฬทัพบ , นางณัชฎา นนทโชติ
พินิจนฤมิตร อิตถ์ธำเนา นายก้องภพ ปรัชชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2553 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 9 ปีชาล วันสุดท้ายที่จะแจ้งความประสงค์ขอสอบนอกตาราง ในภาคการศึกษาที่ 1/2553 อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่ได้แจ้งสำนักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้งด่วนภายในวันนี้

กลิ่นอายของวันแม่เพิ่งผ่านไปหมาดๆ คงไม่เข้าไปที่จะขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ หัวข้อ คนคนหนึ่งที่เราเรียกว่า "แม่" จัดโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยม 3 รางวัล (เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร) ได้แก่ นางสาวพรทิพย์ คงวัดใหม่ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวเกษร แดงงาม สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายคัมภีร์ พูลพิพัฒน์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

รางวัลชมเชย 5 รางวัล(เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร)ได้แก่นางสาวกรรณก สายาวงค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวนิศยา วังบัว สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นางสาวพัชรี เชิญทอง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวกมลวรรณ คงผอม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ วิทยาการจัดการ และนางสาวรัชณี บัวทอง สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ทั้งหมดรับรางวัลในการงาน"วันแม่"คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา

ใกล้หมดเขตรับสมัครแล้วสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ที่สนใจจะ สมัครรับทุนการศึกษาแก่นบุตรของสมาชิก ประจำปี 2553 ทั้งระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษา และ ระดับปวส.หรือเทียบเท่า ดาวนโหลดใบสมัครได้ที่ www.ntsccoop.com แล้วยื่นใบสมัครที่คุณวินัย จินดาวัฒน์ งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 20 สิงหาคมนี้

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะเริ่มอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ แต่มีบางกิจกรรมที่จะเริ่ม ในวันนี้ อาทิ การอบรมปฏิบัติการ "การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์" ได้รับเกียรติจากอาจารย์ที่ระณัฐ์ ไบรกรณีย์ มาเป็นวิทยากร ที่อาคารศิลปกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เจ้าภาพขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคมนี้ มีค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาทค่ะ

ขอแสดงความเสียใจกับผศ.สุริยะ จันทรแก้ว ที่สูญเสียพี่สาวคุณธัญพร สนิทใจ ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม โดยจะฌาปนกิจศพในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม ณ วัดท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเวลา 15.00 น. จึงแจ้งให้ทราบทั่วกัน

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคม"การมองข้ามผู้อื่นจะทำให้คุณพลาดสิ่งดีๆไปอย่างน่าเสียดาย " สวัสดีค่ะ